

สิทธิพร เชนในเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sitti.pom@uobkayhian.co.th

## TKS – ฟีนตลาด (หรือฟีนตัวเอง)

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

### ที่มา ในวลีจั่วหัว...

ก็คงเห็นกันอยู่บ้างแล้วนะครับว่า ในวันที่ตลาดหุ้นลงแรงๆ นั้น ก็จะมีหุ้นบางตัวที่ขึ้นได้ หรือยืนได้ในราคาบอกของตัวเอง ก็อย่างที่เรารู้จักกันว่า ฟีนตลาด ได้นั้นแหละ แต่ก็ไม่สามารถทราบได้หรอกนะครับว่า ฟีนตลาด หรือ ผู้ที่ถือหุ้นแะๆ ตัวนั้น กำลังฟีนตัวเองอยู่ ต้องบอกว่าง่ายมากครับ เขาใจช่วยนะครับ พยายามพุ่งไว้ให้ต่อเนื่องหน่อยก็แล้วกัน หรือเอาดีๆ เลยนั้น ก็ให้ราคาขึ้นต่อเนื่องตาม Pattern ที่ทำมาก่อนหน้านี้ก็แล้วกัน ไหนๆ ก็พยายามมาแล้วนี่ อย่าให้เสียล่ะ... ส่วนเรื่องของตลาด หรือ SET Index จริงๆ เหนือเมฆก็กล่าวไว้บ่อยแล้ว จนกระทั่งเห็นการลงแรงๆ นั้น ก็ไม่ได้ตกใจหรือแปลกใจอะไรเลย... แม้จะมีคนมาอ้างว่า ถ้าไม่มีเรื่องความกังวลการระบาดจากสายพันธุ์ใหม่ ตลาดหรือ SET Index ก็คงไม่ลงหรอก ไม่เกี่ยวกับเทคนิคเลย ถ้าจะอ้าง หรือโต้แย้งแบบนี้ ก็คงคุยกันไม่รู้เรื่องแน่ แม้ว่าเหนือเมฆไม่ได้ฟันธงว่าระยะสั้น ระยะกลาง หรือระยะยาว จะเป็นอะไรยังไง... แต่เท่าที่เขียนไว้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค หรือแม้แต่ในคอลัมน์ บาดตาเซียน เองก็ตาม ก็ได้บอกเอาไว้ว่าจะอย่างไรบ้าง หรือจะดูว่าแนวโน้มระยะกลางๆ ขึ้นไป จะดีจริงๆ ต้องดูตรงไหน ซึ่งก็กล่าวไว้แล้วอีกด้วยว่า ต่อให้มองปัจจัยพื้นฐานว่าแนวโน้มจะดี จะฟีนตัวไหนขนาดแบบไหนยังไงก็ตาม แต่ด้วยเงื่อนไขทางปัจจัยเทคนิค ไม่ได้บอกแบบนั้น ก็อย่าเอาเทคนิคไปอ้างให้เกี่ยวข้องกัน... พื้นที่ที่เหนือเมฆกล่าวบ่อยๆ หรือ ตรงๆ เลยที่บอกว่า ถ้ายังไม่เห็นการไปสูงกว่า 1680 ได้นั้น ก็ให้ระวังการเป็น “ยอดตอย” แถมระยะสั้น ก็บอกเกมการเล่นแบบระวังๆ ไว้

### ดูตามเกม...

ก็อ่านจากการเล่น ที่เหมือนจะฟีนตลาดได้ เราก็ยังพอจะเล่นตามเกมของหุ้นไปก่อนได้ (ถ้ารับความเสี่ยงได้ด้วยนะ)... แต่ถ้าหลุด หรือฟีนไม่ไหว เราก็ไม่เข้าข้างตัวเองหรือฟีนตัวเองนะ

**แนวรับ** : ... 13.2-13.0 หรือ รัยๆ หน่อย ไม่หลุด 12.8

**เป้าหมาย** : ... 15.0-15.5 เป็นเป้าหมายการเล่นรอบเบ็งกัไร

Price Chart...(TKS)



### ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

**กราฟราคาหุ้น TKS...** ด้วยรูปแบบการขึ้นมาในระลอกล่าสุด แล้วมีการอ่อนตัวลงปรับฐาน ซึ่งจะเห็นในกรอบสี่เหลี่ยมที่ได้วาดไว้ นั้น จะมองว่าเป็นรูปแบบของภาพ Pattern ของการกลับตัว ซึ่งหากไม่ต่ำกว่า 12.80 ก่อนรูปแบบนี้ ของแนวโน้ม จะเป็นแนวโน้มการขึ้นต่อเนื่อง และด้วยรูปแบบของ MA ที่เป็นกลุ่มเส้น 3 เส้น นั้น ก็ยังบ่งชี้ถึงความแข็งแกร่ง แปลว่า อย่างน้อยๆ ก็อาจจะยังมีโอกาสวิ่งขึ้นระลอกใหม่ ที่มีระยะทางใกล้เคียงกันกับระลอกที่ผ่านมาได้ ดังนั้น การเข้าซื้อในระดับนี้นั้นยังถือว่า ยังพอทำได้ ซึ่งจะหวังเล่นสั้น หรือจะเล่นรอบก็อยู่ในวลีที่ทำได้ เป้าหมาย 15.0-15.5 เป็นแคพื้นที่ High เดิม และ โอกาส All Time High อาจมีได้